

TRƯỜNG THCS NGÔ GIA TỰ TỔ CHỨC CHUYÊN ĐỀ KỶ NIỆM “51 NĂM CHIẾN THẮNG HÀ NỘI – ĐIỆN BIÊN PHỦ TRÊN KHÔNG VÀ 79 NĂM NGÀY THÀNH LẬP QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM”

Hòa chung trong không khí cả nước đang hướng tới kỷ niệm 51 năm chiến thắng Hà Nội – Điện Biên Phủ trên không và 79 năm thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam. Sáng ngày 18/12/2023, trong giờ sinh hoạt truyền thống, Trường THCS Ngô Gia Tự đã tổ chức chuyên đề giao lưu nói chuyện về chiến thắng Hà Nội – Điện Biên Phủ trên không và ngày thành lập quân đội nhân dân Việt Nam. Đến với buổi giao lưu có đồng chí Trung tá, Tiến sĩ Trần Hữu Huy – Viện Lịch sử Quân sự, Bộ Quốc phòng Việt Nam - cùng toàn thể các thầy cô giáo trong hội đồng sư phạm và hơn 700 học sinh của nhà trường.



Buổi chuyên đề được mở đầu bằng không khí vui tươi với những tiết mục văn nghệ đặc sắc ca ngợi người lính và quê hương đất nước do cán bộ, giáo viên và học sinh nhà trường biểu diễn.



Tiết mục biểu diễn của thầy giáo Phạm Tuấn Anh



Tiết mục văn nghệ của các em học sinh lớp 6C

Sau các tiết mục văn nghệ đặc sắc, cán bộ, giáo viên và các em học sinh đã được nghe Trung tá, Tiến sĩ Trần Hữu Huy – Viện Lịch sử Quân đội, Bộ Quốc phòng Việt Nam – nói chuyện, chia sẻ về lịch sử hào hùng của dân tộc qua chiến thắng Hà Nội – Điện Biên Phủ trên không và lịch sử thành lập quân đội nhân dân Việt Nam Nam. Qua đó các em học sinh đã hiểu thêm nhiều kiến thức lịch sử bổ ích, góp phần

giáo dục tinh thần tự hào, lòng yêu nước, tinh thần trách nhiệm của thế hệ trẻ hôm nay đối với tương lai đất nước.





Trung tá, Tiến sĩ Trần Hữu Huy nói chuyện trong buổi giao lưu

Đề chúc mừng tiến sĩ Trần Hữu Huy nhân ngày 22/12 thầy giáo Nguyễn Mậu Minh - Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường - đã lên tặng bó hoa tươi thắm cho tiến sĩ Trần Hữu Huy như một sự tri ân đến tiến sĩ Huy cũng như các cán bộ chiến sĩ trong lực lượng quốc phòng an ninh.



Buổi sinh hoạt chuyên đề kết thúc đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp trong lòng mỗi cán bộ, giáo viên và học sinh của nhà trường. Thầy và trò nhà trường xin kính chúc các chiến sĩ trong lực lượng quốc phòng an ninh luôn mạnh khỏe, tâm sáng, chí bền, kiên định trong sự nghiệp bảo vệ đất nước cao cả, thiêng liêng.